
sþ. 565. Fyrirspurn [322. mál]
til viðskiptaráðherra um viðskiptahagsmuni Íslendinga gagnvart Evrópubandalaginu.

Frá Karli Steinari Guðnasyni.

1. Er ekki nauðsynlegt vegna mikilvægra viðskiptahagsmuna Íslendinga að taka upp
viðræður við Evrópubandalagið eftir stækkun þess er Spánn og Portúgal gerðust aðilar
að því?

2. Hver er stefna ríkisstjómarinnar í þessum málum og hvað hefur verið gert til að
undirbúa viðbótarsamning a við Evrópubandalagið?


